



ข่าวประจำวัน อังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560

### ปราชญ์ชาวบ้านย่านาแปลงใหญ่ สร้างอาชีพมั่นคง-ลดต้นทุนกว่า2พันบาทต่อไร่

นายเล็ก พวงตัน ปราชญ์เกษตรกรและประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การส่งเสริมการทำนาในรูปแบบแปลงใหญ่ที่รัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญผลักดันเป็นนโยบายหลักเพื่อให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันผลิต รวมตัวกันซื้อปัจจัยการผลิต รวมกันขายนั้นถือเป็นแนวนโยบายที่มาถูกทางแล้ว เนื่องจากแต่ก่อนการทำนาเกษตรกรจะต่างคนต่างทำ ทำให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง โดยในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีต้นทุนการทำนาอยู่ที่เฉลี่ย 4,900 บาทต่อไร่ ส่วนของตนเองที่เน้นการลดต้นทุนโดยเลิกใช้สารเคมี หันมาพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองมาได้ 10 กว่าปีแล้ว สามารถลดต้นทุนลงมาที่ 2,000 กว่าบาทต่อไร่

หลังจากกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะกรมการข้าวได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกษตรกรสมาชิกสามารถลดต้นทุนจากเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 20% จาก 4,900 บาท เหลือ 3,000 บาท ส่วนของตนเองก็ลดลงจากเดิมเหลืออยู่ที่ 1,900 บาทต่อไร่ ซึ่งตนก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็น และส่งเสริมให้สมาชิกนาแปลงใหญ่ได้ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในกลุ่มเพื่อลดต้นทุน การลด ละ เลิกใช้สารเคมีนอกจากต้นทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินในแปลงนา มีแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน แมลงปอ ช่วยกำจัดศัตรูข้าวมากขึ้น ผลผลิตข้าวก็ดีขึ้นตามไปด้วย โดยเฉลี่ยผลผลิตข้าวของตนจะอยู่ที่ 1 ตันต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบราคาขายข้าวได้ตันละ 6,000 บาท ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ 1,900 บาท ก็จะเหลือส่วนต่างที่เป็นรายได้สุทธิที่สามารถจะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพออยู่พอกินไม่เดือดร้อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

“การทำนาให้ประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญชาวนาต้องรู้จักตัวเองก่อน ต้องรู้ว่าทำนารุ่นนี้ลงทุนไปเท่าไร ขายได้เท่าไร เหลือกำไรไหม รายจ่ายมีอะไรบ้าง จะรู้ได้ก็ต้องทำบัญชีฟาร์ม เพื่อไว้วางแผนการผลิตฤดูกาลต่อไปว่าจะลดต้นทุนส่วนไหนได้บ้าง ยิ่งลดต้นทุนได้มากเท่าไรก็จะเหลือส่วนต่างเป็นกำไรมากขึ้น อยากให้เกษตรกรลองลดการพึ่งพาสารเคมี หันมาพึ่งพาตนเองโดยการผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง จะรู้ว่าต้นทุนลดลงได้จริงอีกทั้งสุขภาพก็ดีขึ้นด้วย ที่สำคัญอยากให้เกษตรกรรวมตัวกันเข้าร่วมทำนาแบบแปลงใหญ่ ที่สามารถสร้างอำนาจต่อรองทั้งการซื้อและการขาย และได้รับการดูแลจากภาครัฐที่เข้ามาบูรณาการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจำหน่ายอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง” ปราชญ์เกษตรกร กล่าวย้ำ ([แนวหน้าออนไลน์ 17102560](https://www.facebook.com/17102560))